

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TẠI VIỆT NAM (PHẦN 2)



02

Trình tự để thành lập công ty kinh doanh khách sạn tại Việt Nam:

Hình thức lựa chọn:

- Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc
- Mua cổ phần, vốn góp với tỷ lệ không giới hạn để đầu tư kinh doanh khách sạn.

Trình tự thủ tục:

Tùy vào hình thức đầu tư mà nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục pháp lý cần thiết để bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Với hình thức đầu tư trực tiếp – thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Bước 1. Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư để nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời gian xử lý hồ sơ là 15 ngày làm việc.

Bước 2. Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời gian xử lý hồ sơ là 03 ngày làm việc.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư hoàn tất việc công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, khắc dấu và thực hiện các thủ tục về thuế.

Với hình thức đầu tư gián tiếp – nhà đầu tư góp vốn mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam

Bước 1. Thực hiện thủ tục để xin chấp thuận mua cổ phần, vốn góp, thời gian xử lý hồ sơ là 15 ngày làm việc.

Bước 2. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục để điều chỉnh các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Với việc mở cửa hoàn toàn cho ngành nghề khách sạn, nhà đầu tư nước ngoài được phép mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, cổ phần trong một doanh nghiệp tại Việt Nam.

Cần lưu ý rằng, tùy từng loại hình doanh nghiệp (cổ phần, TNHH) thời gian đã thành lập, tỷ lệ cổ phần, vốn góp mà thông tin của nhà đầu tư sẽ được thể hiện hoặc không thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Với trường hợp đầu tư trực tiếp, sau khi hoàn tất các thủ tục để có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, nhà đầu tư cần xin được chấp thuận, phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xác định doanh nghiệp đã đáp ứng được các điều kiện về: an ninh trật tự; an toàn về phòng cháy và chữa cháy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường... và một số loại giấy phép khác tùy thuộc vào phạm vi hoạt động của khách sạn.